



คำสั่งกรมการปกครอง
ที่ ๙๓๐ /๒๕๖๖
เรื่อง ย้ายข้าราชการ

.....

เพื่อให้การบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่ง ประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยความเห็นชอบของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน จึงย้ายข้าราชการ จำนวน ๒๒ ราย ดังบัญชีรายละเอียด แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)
อธิบดีกรมการปกครอง

กรมการปกครองแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ลงนามในคำสั่ง ที่ ๙๗๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒๒ ราย โดยกำหนดให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
๑	นางสาวสุกัญญา ตีด้วยชาติ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนสัญชาติและการทะเบียน และบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง	ผู้อำนวยการส่วนสัญชาติและการทะเบียน และบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
๒	นายธราธิป แยมมณฑา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง	หัวหน้ากลุ่มงานวิทยบริการ ส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
๓	นางสาวพัชรินทร์ วิริยะ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
๔	นายแสน สุรวินญูวร หัวหน้ากลุ่มงานวิทยบริการ ส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วยราชการ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
๕	นางสาวสุภาภรณ์ ยาลังคำ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
๖	นายธีรยุทธ พุ่มนวน หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
๗	นายเอกรัฐ อีสโร จำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด จังหวัดตราด	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
๘	นางธัญญาทิพย์ มานัสัจธรรม หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
๙	นายวีระศักดิ์ ทามิน หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
๑๐	นายสุรสิทธิ์ ลอยลม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอลอง จังหวัดแพร่	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
๑๑	นายพอพันธ์ รัตนมาศ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
๑๒	นายเอกนันต์ นาคประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๑๓	นายจักริน วรสารพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ช่วยราชการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา




ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
๑๔	นายไชยกฤต ปิงเมือง หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
๑๕	นายนฤเทพ กระรัมย์เดช หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
๑๖	นายอมรพันธ์ ศรีรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
๑๗	นางอำภา บรรณสาร หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
๑๘	นางสาวปัญชิกา โตแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๑๙	นายอภิรัตน์ สังข์เสริม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
๒๐	นายปริญญา เทียนทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
๒๑	นายพนม เทียนทอง หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์	หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์




ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
๒๒	นายภาคภูมิ พรหมมาณพ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ช่วยราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

